

Số: /TTr-SYT

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Thực hiện Công văn số 3608/BYT-DP ngày 03/7/2020 của Bộ Y tế, Công văn số 3136/UBND-KGVX ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; Sở Y tế Quảng Ngãi kính đề nghị UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết với những nội dung chủ yếu như sau:

Thực hiện Công văn số 3608/BYT-DP ngày 03/7/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh SXH trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành, hội, đoàn thể tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau:

1. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại địa phương, rà soát đánh giá tình hình công tác phòng, chống bệnh SXH trên địa bàn; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống như: đẩy mạnh công tác truyền thông, triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt muỗi, đặc biệt tại các công trình xây dựng, nhà trọ, khu phế thải.

- Tăng cường kiểm tra liên ngành, giám sát các điểm có nguy cơ về dịch bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch nhỏ, không để dịch lan rộng kéo dài; xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Chỉ đạo triển khai hoạt động diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn ngay trong tháng 7; duy trì hoạt động 1 tuần/1 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng/bọ gậy cao và 1 tháng/1 lần tại các khu vực còn lại.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn chủ động, tích cực phối hợp cùng ngành y tế trong việc triển khai mạnh mẽ Chiến dịch diệt lăng quăng (bọ gậy). Huy động các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực phối hợp cùng ngành y tế khẩn trương triển khai thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường, đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi thuận lợi cho muỗi sinh sản hàng tuần. Phối hợp, hỗ trợ ngành y tế tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình trong khu vực có ổ dịch; đảm bảo tiến hành đồng bộ các biện pháp theo đúng quy trình của chiến dịch (vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy triệt để trước khi tiến hành phun hóa chất).

- Quan tâm ưu tiên bố trí thêm nguồn kinh phí để đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng:

+ Chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị chuyên dụng đáp ứng kịp thời cho công tác phòng, chống bệnh SXH; tăng cường công tác giám sát chặt chẽ ca bệnh tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh.

+ Tăng cường điều tra, phát hiện sớm các trường hợp bệnh để tiến hành xử lý ổ dịch kịp thời. Phun hóa chất diệt muỗi tại ổ dịch đúng quy trình, kỹ thuật theo hướng dẫn xử lý ổ dịch của Bộ Y tế.

+ Xác định, phân tích đánh giá cụ thể tình hình mắc bệnh tại các địa phương có số ca mắc bệnh cao để khoanh vùng và xử lý ổ dịch; tập trung vào các vùng có nguy cơ cao, địa phương có ổ dịch cũ, các khu vực trọng điểm, khu vực đông dân cư, đầu mối giao thông, những địa phương có chỉ số bọ gậy, chỉ số muỗi cao để tập trung các nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng, chống chủ động, tích cực xử lý triệt để, không chểnh mảng, không để bệnh lây lan trên diện rộng; hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc bệnh SXH.

+ Tổ chức tập huấn về công tác giám sát bệnh nhân, giám sát côn trùng, kỹ thuật phun hóa chất, diệt lăng quăng (bọ gậy), xử lý ổ dịch, kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế dự phòng, cộng tác viên.

+ Tăng cường thông tin truyền thông hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, diệt lăng quăng, diệt muỗi, áp dụng các biện pháp phòng tránh muỗi đốt...

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh:

+ Chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền, máu và chế phẩm thay thế, phương tiện, trang thiết bị, khu vực cách ly, bố trí nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh.

+ Các tuyến điều trị thực hiện nghiêm việc chẩn đoán, phân loại tình trạng bệnh, chuyển tuyến kịp thời đối với các trường hợp nặng; Các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên sẵn sàng tăng cường sự hỗ trợ cán bộ y tế có kinh nghiệm cho tuyến dưới; quyết tâm hạn chế tối đa bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị.

3. Sở Thông tin-Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng trên địa bàn phối hợp cùng ngành y tế tăng cường công tác thông tin, truyền thông hướng dẫn

người dân thực hiện biện pháp phòng, chống bệnh SXH một cách sâu rộng, hiệu quả. Tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh và sự nguy hiểm của bệnh SXH, vận động người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng; thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh SXH hàng ngày, hàng tuần theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muối không vào đẻ trứng; hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; lật úp các dụng cụ không chứa nước, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn; loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muối đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá...ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay kể cả ban ngày; tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch. Khi bị sốt, xuất huyết... đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường học chú ý thực tốt công tác vệ sinh môi trường trong dịp nghỉ Hè, đặc biệt các dụng cụ có chứa nước sinh hoạt, nước mưa trong khuôn viên trường nhằm hạn chế việc phát sinh bọ gậy.

5. Sở Tài chính

Có trách nhiệm cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí kịp thời cho các hoạt động phòng, chống bệnh SXH theo đề xuất của Sở Y tế để đảm bảo phục vụ mua sắm vật tư, hoá chất, tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, phun hóa chất.

6. Yêu cầu các hội, đoàn thể: Huy động lực lượng tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh SXH như: chủ động phối hợp tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt muỗi; tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống bệnh SXH theo khuyến cáo của Bộ Y tế đạt hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, hội, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Y tế).

Sở Y tế kính trình UBND tỉnh quan tâm xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để Trình);
- GD, các PGD Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Minh Đức

